

เชิญร่วมพิธีเปิดงาน BMAM Expo Asia 2018



BMAM Expo Asia 2018 เวทีที่รวมโซลูชันด้านการบริหารจัดการอาคารอย่างครบวงจร

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย พร้อมพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมจัดงาน “BMAM Expo Asia 2018” งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 โดยจัดขึ้นในวันที่ 12-14 กันยายน 2561 อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในงาน BMAM Expo Asia 2018 ประกอบไปด้วยงานแสดงสินค้าที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน ระบบวิศวกรรมอาคาร ระบบสาธารณสุขโมด ระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน มีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า จากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กว่า 150 บริษัท อาทิ สิงคโปร์ อินเดีย เกาหลี เป็นต้น โดยในปีนี้จะจัดงานในธีม “Integrated solutions for FM of the future” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ของภาครัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงาน อาทิ เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ สินค้าและบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอาคารเขียว ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI, ไอโอที(Internet of Things: IoT), นวัตกรรมโลกเสมือนจริงอย่าง Virtual Reality (VR), และ Augmented Reality (AR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารและโรงงานให้ได้มาตรฐานสู่ระดับโลก นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี VR, AR, AI กับการบริหารอาคารและโรงงาน สัมมนาการบริหารจัดการอาคาร 4.0

ในการนี้คณะผู้จัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน “BMAM Expo Asia 2018” โดยมี คุณบรรจง สุกรีธา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแขก ผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ คุณพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกกานเซอ์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ เวทีกลาง อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี